

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

แบบฟอร์มที่ 4

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2563			ปี พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1.การสำรวจไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เช่น มาตรการการเดินทาง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ในช่วงเวลา เนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง	เร่งดำเนินการประสานผู้ถูกสัมภาษณ์ แจ้งการนัดหมายสัมภาษณ์ล่วงหน้า ประมาณ 1 สัปดาห์ ดำเนินการแล้วเมื่อ เดือน พ.ย. 63 ตามแผน	สถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อการให้บริการใน ANC และ WCC		↔											สำนักโภชนาการ	ไม่ใช้งบประมาณ
2.การประชุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากมีสถานการณ์การ	1.ประสานพื้นที่ 1.1 แจ้งวัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน 1.2 ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม	พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข สู่การพัฒนากระบวนการข้อมูลเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 - 5 ปี		↔											สำนักโภชนาการ	ไม่ใช้งบประมาณ

<p>ระบาดของ COVID-19</p>	<p>1.3 การตอบรับการเข้าร่วมประชุม 1.4 เอกสารการเบิกจ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 2. การติดตามการเข้าร่วมประชุมเป็นระยะ 2.1 บริหารจัดการ กำกับติดตามการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานในแต่ละระดับ</p>																		
<p>3.ไม่สามารถจัดกิจกรรมรณรงค์ได้ตามรูปแบบที่กำหนดได้เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19</p>	<p>1. วางแผนการจัดกิจกรรมและมีแผนสำรอง กรณีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เช่น มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live, Conference 2. กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่ชัดเจนและมีแผนรองรับ ในกรณีที่ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 3. บริหารจัดการการดำเนินงานเป็นระยะ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และการประสานงานผู้เข้าร่วม</p>	<p>รณรงค์การบริโภคอาหารตามวัยของเด็กอายุ 0 - 5 ปี และอาหารหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร</p>					↔											<p>สำนักโภชนาการ</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>

	กิจกรรมและรูปแบบการการ ประชุม เป็นต้น																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--